

# **Bồ tát không đến để phá hủy những gì thế gian đang có**

*“Bồ tát không đến để phá hủy những gì thế gian đang có...  
Nhưng đến để dựng lại những gì đang sụp đổ”*

**- Thắng Man -**

Đứng trước làn sóng cuồng loạn của nền văn minh khoa học, đang khủng bố tinh thần nhân loại, đẩy con người chênh vênh bên hầm lửa tự hủy diệt. Phập phồng âu lo, không biết rồi đây, lò lửa to lớn ấy sẽ bùng nổ, phủ trùm – hủy diệt cả thế giới này thành tro bụi !?

*“Phụng sự chúng sinh, là thiết thực cúng dường chư Phật”.  
Hoàn thành nhân cách đạo đức,  
tức là Phật Đà”*

Bất lực trước sự xuống cấp trầm trọng của tinh thần đạo đức, nhân loại có nguy cơ đi dần đến diệt vong. Đứng trước những phong ba bão táp, thốc vào cuộc sống cuồng loạn, làm xáo trộn cả thuần phong - đạo đức, nếp sống dịu hiền – trầm tĩnh vốn có của dân tộc. Văn hóa Phật giáo há không phải là một cuộc dẫn thân, tạo nên một nền tảng giáo dục đạo đức kì vĩ - tuyệt bích !



Những đóa hoa Ưu Đàm uyên bác rực rỡ tươi đẹp của các thiền sư – thời Lý - Trần, của các thế hệ Huỳnh trưởng thiện sĩ đàn anh – đàn chị đi trước, là những hạt châu long lanh, đã được cọ xát giữa Lòng đời, tạo nên một dòng sông, một nguồn văn hóa đạo đức tỏa sáng hào quang rực rỡ, và từ nguồn tinh hoa này, đã định hướng cho thế hệ trẻ hôm nay. Nhân loại được điểm phúc tắm mình trong nguồn Phật chất vô biên này, sẽ được an lạc – giải thoát hoàn toàn, nhân gian này hóa thành tịnh độ

Như gã cùng tử khốn khó, với những năm tháng chơ vơ lưu lạc, không nơi nương tựa. Nhận thức ra rằng, dù là núi đồi hoang sơ, hay rừng dương bạt ngàn lộng gió, thì đâu đâu cũng là Phật độ. Phật tính thì vốn bình đẳng, là người con chân thật được hóa sinh trong dòng chánh pháp, nối tiếp sứ mệnh Như Lai. Với hạnh nguyện Thăng Man cao cả, với khí tiết trượng phu, Huỳnh trưởng GDPTVN như «*Sư tử tàn thân, tượng vương hôi thị*», bằng tất cả tâm nguyện dấn thân thực tiễn, bằng chí hướng cao cả, vì lợi lạc thiết thực cho thế hệ mai sau, sẵn sàng hy hiến vì sự tồn tại vững vàng của tổ chức, phát nguyện tinh tấn dũng mãnh gánh vác gian nan, kiên quyết hướng thượng, bằng cung cách trang nhã - từ ái - khiêm cung, thành toàn sứ mệnh nhất thừa GDPTVN duy nhất./-



*Phan Văn Huy Tâm*